

คำถามที่อยากถามในห้องแต่ไม่ได้ถามคือ	คำตอบ
การเดินทาง ไปอย่างไร ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง	การเตรียมตัวออก ให้ตัวแทนที่จะออกสำรวจช่วยเตรียมข้อมูลมาแล้วให้
การเตรียมความพร้อมต้องเตรียมเรื่องใดบ้าง	การเตรียมตัวออก ให้ตัวแทนที่จะออกสำรวจช่วยเตรียมข้อมูลมาแล้วให้
ข้อมูลในชุมชน	การเตรียมตัวออก ให้ตัวแทนที่จะออกสำรวจช่วยเตรียมข้อมูลมาแล้วให้
ข้อมูลพื้นที่ศึกษาสนาม	การเตรียมตัวออก ให้ตัวแทนที่จะออกสำรวจช่วยเตรียมข้อมูลมาแล้วให้
เขต 3 มีชาวบ้านจำนวนกี่คนคะ?	การเตรียมตัวออก ให้ตัวแทนที่จะออกสำรวจช่วยเตรียมข้อมูลมาแล้วให้
ต้องซื้อข้าวเองหรือไม่	การเตรียมตัวออก ให้ตัวแทนที่จะออกสำรวจช่วยเตรียมข้อมูลมาแล้วให้
ต้องเตรียมตัวอย่างไร ค่าใช้จ่าย	การเตรียมตัวออก ให้ตัวแทนที่จะออกสำรวจช่วยเตรียมข้อมูลมาแล้วให้
ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง	การเตรียมตัวออก ให้ตัวแทนที่จะออกสำรวจช่วยเตรียมข้อมูลมาแล้วให้
ต้องเตรียมอาหารสำเร็จรูปไปเพื่อไหม	การเตรียมตัวออก ให้ตัวแทนที่จะออกสำรวจช่วยเตรียมข้อมูลมาแล้วให้
บนเขามีสามจีมีัยคับ	การเตรียมตัวออก ให้ตัวแทนที่จะออกสำรวจช่วยเตรียมข้อมูลมาแล้วให้
มีตลาดใดที่อยู่ใกล้ที่สุด	การเตรียมตัวออก ให้ตัวแทนที่จะออกสำรวจช่วยเตรียมข้อมูลมาแล้วให้
มีตลาดเย็นให้เดินไหมคะ	การเตรียมตัวออก ให้ตัวแทนที่จะออกสำรวจช่วยเตรียมข้อมูลมาแล้วให้
ยังรู้สภาพบ้านที่ตัวเองได้ไปอยู่ อยากขอรูปบ้านดู	การเตรียมตัวออก ให้ตัวแทนที่จะออกสำรวจช่วยเตรียมข้อมูลมาแล้วให้
ระบบน้ำและไฟฟ้า	การเตรียมตัวออก ให้ตัวแทนที่จะออกสำรวจช่วยเตรียมข้อมูลมาแล้วให้
น้ำเสนาอไหมคะ	การเตรียมตัวออก ให้ตัวแทนที่จะออกสำรวจช่วยเตรียมข้อมูลมาแล้วให้
เรื่องอาหารการกิน	การเตรียมตัวออก ให้ตัวแทนที่จะออกสำรวจช่วยเตรียมข้อมูลมาแล้วให้
ลักษณะบ้านพัก	การเตรียมตัวออก ให้ตัวแทนที่จะออกสำรวจช่วยเตรียมข้อมูลมาแล้วให้
สภาพที่อยู่อาศัย	การเตรียมตัวออก ให้ตัวแทนที่จะออกสำรวจช่วยเตรียมข้อมูลมาแล้วให้
สภาพบ้านที่จะไปพักเป็นอย่างไร	การเตรียมตัวออก ให้ตัวแทนที่จะออกสำรวจช่วยเตรียมข้อมูลมาแล้วให้
สิ่งที่ต้องเตรียมไปคอมเมดที่สำคัญๆมีอะไรบ้าง	การเตรียมตัวออก ให้ตัวแทนที่จะออกสำรวจช่วยเตรียมข้อมูลมาแล้วให้
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเพิ่มคืออะไรบ้างคะ	การเตรียมตัวออก ให้ตัวแทนที่จะออกสำรวจช่วยเตรียมข้อมูลมาแล้วให้
อยากทราบความเป็นอยู่ ว่าเป็นไงบ้าง	การเตรียมตัวออก ให้ตัวแทนที่จะออกสำรวจช่วยเตรียมข้อมูลมาแล้วให้
หมู่บ้านบ้างคะ	การเตรียมตัวออก ให้ตัวแทนที่จะออกสำรวจช่วยเตรียมข้อมูลมาแล้วให้
อยากทราบสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติมครับ	การเตรียมตัวออก ให้ตัวแทนที่จะออกสำรวจช่วยเตรียมข้อมูลมาแล้วให้

อยากเห็นสภาพแวดล้อมชุมชนมากกว่านี้	การเตรียมตัวออก ให้ตัวแทนที่จะออกสำรวจช่วยเตรียมข้อมูลมาแล้วให้
สิ่งที่ต้องเตรียมไปที่สำคัญมีอะไรบ้าง	อ่านคู่มือและการเตรียมตัวออก ให้ตัวแทนที่จะออกสำรวจช่วยเตรียมข้อมูลมาแล้วให้ฟังนะคะว่า ในแต่ละหมู่บ้านมีอะไร
การใช้ชีวิตที่ชุมชนในแต่ละวันจะทำอะไรบ้าง	(เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ทำโครงการ ทำเวทีสาธารณะ ) ใช้ชีวิตร่วมกับ
กิจกรรมที่ต้องทำในแต่ละวัน	(เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ทำโครงการ ทำเวทีสาธารณะ ) ใช้ชีวิตร่วมกับ
เวลาทำงาน	5.00-21.00 น. ค่ะ
เวลาทำงานในแต่ละวัน เมื่อลงชุมชน	5.00-21.00 น.
ต้องเริ่มทำกิจกรรมกันกี่โมง	6.00 น.
ข้อมูลด้านวิชาการโหลดได้ที่ใด	Commed.kku.ac.th
ติดต่อกันโดยวิธีใด	Commed.kku.ac.th
เลิกกรอก url กรอกใหม่ได้มั้ยครับ	Commed.kku.ac.th
ถ้าไม่เช็คชื่อเลยซักครั้ง แต่ส่งงานครบจะเอเฟไหม	F หรือ D
สามารถแจกหนังสือคู่มือได้ไหมคะ?)	load เป็น pdf ใ้ง่ายกว่าไหมคะ
ข้อสอบจะออกแนวไหนคะ	MCQ 4 choices จำนวน 40 ข้อคะ
ข้อสอบเป็นบรรยาย หรือ ปรนัย	MCQ 4 choices จำนวน 40 ข้อคะ
ข้อสอบยากมั้ยคะ	MCQ 4 choices จำนวน 40 ข้อคะ
ถ้าไม่สบายจะลาเรียนยังไงคะ	ก่อนออกแจ้งการเจ็บป่วยกับอาจารย์ประจำวิชา ในพื้นที่แจ้งอาจารย์
พื้นที่	การเตรียมตัวก่อนดีเสมอคะ
ใช้ระบบใดในการสุ่มรายชื่อ	การเปลี่ยนชื่อคนในบ้านปรึกษาอาจารย์หัวหน้าเขตนะคะว่า เปลี่ยนได้ไหม
ติดธุระวันที่23คค ลาได้มั้ยคะ1วัน	การลาไม่ควรเป็นกิจที่ในชีวิตหนึ่งจะเกิดได้หนเดียวเท่านั้น ที่จะได้รับ การพิจารณาว่าลาได้โดยไม่นับเป็นวันลา การขาดโดยไม่ลาถูกหัก คะแนนคะ แต่การลาโดยเหตุไม่จำเป็นจะถือว่าขาดเรียนคะ เมื่อไม่ อนุญาตให้เดินทางออกเอง มีอีกหนึ่งปัญหาจะคะ ทางที่ดีจัดการธุระให้ เสร็จก่อนนะคะมีเวลาเตรียมตัวอีกหลายเดือน

ข้อใดไปบ้าง? แบบสอบถามต้องปρινไปก่อนลง ชุมชนใหม่? เราจะทราบข้อมูลเบื้องต้นจากเขต หรือบ้างริใหม่เพื่อจะได้เน้นหรือมุ่งไปทางปัญหา	ขอเป็นทางเกงคลุมเช่า เรื่องแบบสอบถามเดี่ยวจะนัดทำกัน ในเขตกับ อาจารย์วิชาการของเขตนะคะ
นำผ้าห่มไปเพิ่มเองได้ไหมครี	ควรคะ
วิถี กับหน้าที่ของเราต่างกันมัยครี?	ค่อยๆเรียน ค่อยๆเข้าประชุม เดียวก็จะเข้าใจกระบวนการทำงานคะ
อยู่บ้านแบบไหน บ้านของใคร	จะจัดบ้านหลังการสำรวจพื้นที่โดยทีมทำงานนะคะ
ให้ปฐมนิเทศหลังมิดเทอมหรือไม่ก็ก่อนหลายๆ สัปดาห์	จัดเร็วกว่านี้รายชื่อการลงทะเบียนไม่นึ่งคะ
จำเป็นต้องทำงานแค่อย่างเดี๋ยวม	จำเป็น
มีการประชุมบ่อยแค่ไหน	ดูในคู่มือ หน้าปฏิทินนะคะ
เพื่อนบ้านอื่นได้หรือไม่	ได้คะ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับหน้าที่ในบ้าน ควรยึดตามที ได้มาหรือตามใบเซ็นชื่อตอนลงทะเบียน	ตรวจสอบกับอาจารย์หัวหน้าเขตนะคะ
ใบเซ็นชื่อหน้าห้องเป็นคนละหน้าที่คะ แล้วสรุป หนูทำหน้าที่ไหนคะอาจารย์	ตรวจสอบกับอาจารย์หัวหน้าเขตนะคะ
ทำไมถึงไม่มีคณะอื่นๆนอกจากสายวิทย์สุขภาพ	ตอบไม่ได้คะว่าทำไมคณะอื่นไม่มาลงรายวิชาของสำนักศึกษาทั่วไป
ต้องประชุมร่วมกับเพื่อนในกลุ่มบ่อยแค่ไหน	ตามตารางในคู่มือ แต่อาจนัดหมายเพิ่มเติมเองได้ตามความจำเป็นของ
อุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นไกลจากจุดที่อาจารย์ และ โรงพยาบาลอยู่ (เป็นต้น) สามารถใช้รถได้	ถ้าจำเป็นต้องออกจากพื้นที่อาจารย์จะพาไปคะ
ต้องออกทำงานทุกวันหรือไม่	ทุกวันคะ
พกเงินไปมัย	นิดหน่อยคะ
ในบ้านนอกจากจะแบ่งโปรเจคแล้วมการแบ่ง อะไอย่างไบบ้าง	แบ่งให้ไปทำงานศึกษาครอบครัว ทำงานกับบ้านอื่นเป็นคัมทำเวที สาธารณะ เก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือศึกษาชุมชน 6 ชนิด และโครงการ
การเข้าอนมีเวลากำหนดใหม่คะ	ประมาณ 22 นาฬิกาจะคะ

ถ้ามีการเรียนการสอนชนกับ commed จะมีผลอะไรไหมคะ พอดีที่คณะนัดเรียนเยอะเว่อ	ปรึกษาอาจารย์ประจำวิชานะคะ
ต่างกันอย่างไร	ปรึกษาอาจารย์หัวหน้าเขตนะคะ
การแบ่งงานในบ้านมีลักษณะอย่างไรบ้าง	ปรึกษาอาจารย์หัวหน้าเขตนะคะ
เยอะแค่ไหน	ปรึกษาอาจารย์หัวหน้าเขตนะคะ
ต้องทำอาหารกินเองทุกมื้อเลยมั๊ยคะ	ปรึกษาอาจารย์หัวหน้าเขตนะคะ
แต่ละคนทำหน้าที่ได้ก็อย่าง	ปรึกษาอาจารย์หัวหน้าเขตนะคะ
แต่ละฝ่ายมีภาระหน้าที่อะไรบ้าง	ปรึกษาอาจารย์หัวหน้าเขตนะคะ
ทำไมจัดบ้าน บางบ้านมีคนเดียว บางบ้านมี 3 คน	ปรึกษาอาจารย์หัวหน้าเขตนะคะ
คณะเดียวกันเลยคะ เหนงมากคะ	ปรึกษาอาจารย์หัวหน้าเขตนะคะ
ผมจะอยู่อย่างไร	ปรึกษาอาจารย์หัวหน้าเขตนะคะ
ย้ายบ้านได้ไหม	ปรึกษาอาจารย์หัวหน้าเขตนะคะ
ห้องน้ำจำเป็นต้องใช้ด้วยกันทั้งหมดทุกคนในบ้านหรือแยกชายหญิง(คำถามจำเพาะบ้าน104)	ปรึกษาอาจารย์หัวหน้าเขตนะคะ
เมื่อไหร่จะปล่อย	ปล่อยแล้ว
เก๊าท์	เป็นกินเนื้อสัตว์น้อยๆนะคะ
ถ้าจะทานข้าวกับบ้านอื่นได้ไหม	ไปคนเดียวไม่ได้ แต่ยกไปกันทั้งบ้านไปกินกับอีกบ้านได้คะ
สภาพอากาศ	ผู้นำตอบไปบ้างแล้วว่ามีหมอก อาจหนาวในช่วงที่ออก
หมู่บ้านร้อนมั๊ยครับ	ผู้นำตอบไปบ้างแล้วว่ามีหมอก อาจหนาวในช่วงที่ออก
หมู่บ้านอากาศร้อนไหม??	ผู้นำตอบไปบ้างแล้วว่ามีหมอก อาจหนาวในช่วงที่ออก
ทำไมต้องจัดค่ายนี้ในช่วงเวลานี้ครับ	เพราะทุกคณะว่างตรงกัน
ทำไมต้องไป7วัน	เพราะหน่วยกิตที่ลงมันต้องเรียน 45 ชั่วโมง
มีงบให้บ้านละเท่าไร	มหาวิทยาลัยให้ไม่เกิน 25000ต่อเขต นะคะ
ใหม่	ไม่คะ
(หิวจังเลยคะ)	ไม่ได้คะ

สามารถไปมาหาสู่เพื่อนข้างเขตได้มั๊ย	ไม่ได้ค่ะ เว้นแต่ช่วงไปตลาดเจอกัน หรือช่วงไปแลกเปลี่ยนของทำโครงการได้
Commed คืออะไร	ไม่ได้ฟัง อาจารย์สมเดชใช้เปล่านั้น
จะทำไมยังงั้นถ้าหนูพูดภาษาอีสานไม่ได้	ไม่ต้องกังวลอาจารย์ก็พูดไม่ได้
มีข้าวกล่องมั๊ยคะวันนี้	ไม่มี แต่คงรู้แล้วนะคะ
laptop ไปทุกคนเพื่อทำงานใหม่คะ	ไม่มีก็ทำงานได้ค่ะ มีก็ทำงานง่ายขึ้น
ต้องได้ใช้ Notebook ในการทำงานมั๊ยคะ	ไม่มีก็ทำงานได้ค่ะ มีก็ทำงานง่ายขึ้น
ต้องเตรียมไปเองใช้ใหม่คะ	ไม่มีก็ทำงานได้ค่ะ มีก็ทำงานง่ายขึ้น
มีฟูกนอนให้หรือไม่คะ	ไม่มีค่ะ
มีเวลาว่างให้เดินเล่นตอนเช้ามั๊ยคับ	ไม่มีเวลาว่างคะ ให้เดินเล่นโดยเดินไปสังเกตสิ่งรอบตัวไปคะ แล้วเก็บ
มีเวลาอิสระให้ไปเดินเล่นยามเช้าได้ใหม่คะ	ไม่มีเวลาว่างคะ ให้เดินเล่นโดยเดินไปสังเกตสิ่งรอบตัวไปคะ แล้วเก็บ
จะได้แฟนใหม่คะ555	ไม่รับประกัน แต่เป็นกำลังใจให้ค่ะ
อยากหาเวลาว่างถ่ายรูปได้มั๊ยคับ 555	ไม่ว่างก็ต้องถ่ายรูปครับ ถ่ายกิจกรรม เพราะต้องใช้รูปในการทำรายงาน
จะเดินทางไปอย่างไรคะ	ไม่ให้เดินทางไปเอง
สามารถนำจักรยานไปเองได้ใหม่คะ	รถขนของมีพื้นที่จำกัด รถ 6 ล้อ หนึ่งคันต้องขนเครื่องครัวที่บ้าน 4 หลัง
สวัสดิการที่มหาลัยเตรียมให้	รถรับส่ง เครื่องนอน กับอุปกรณ์ทำครัวคะ
อยากถามเรื่องการเดินทาง	รถก่อนการออกฝึกนะคะ
เพื่อนน่ารักใหม่	รอดูนะคะ
อยากทราบว่า จะรู้ว่าได้พักที่บ้านไหน	รอทราบก่อนออกนะคะ
อยากทราบอาจารย์ประจำบ้านคะ	รอทราบก่อนออกนะคะ
อยากทราบอาจารย์ประจำบ้านคะ	รอทราบก่อนออกนะคะ
อยากทราบอาจารย์ประจำบ้านแต่ละบ้าน	รอทราบก่อนออกนะคะ
อาจารย์ที่คุมบ้าน209คือท่านใดคะ	รอทราบก่อนออกนะคะ
อาจารย์ประจำบ้านคือใคร	รอทราบก่อนออกนะคะ
อาจารย์ประจำบ้านและเขต 2	รอทราบก่อนออกนะคะ
อยากทราบตารางกิจกรรมในบ้าน	รอประชุมเขตนะคะ

รายละเอียดที่พิก	รอหลังการสำรวจพื้นที่
จะได้อะไรจากการทำกิจกรรมครั้งนี้	ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ในคู่มือค่ะ
มีโอกาสดำเนินการกิจกรรมอะไรบ้างในช่วงที่ไปลงชุมชนที่เกี่ยวกับประเพณีภาคอีสาน	ลงไปในพื้นที่แล้วจะรู้ค่ะ
ตัดเกรดแยกคณะใหม่คะ	แล้วแต่รายวิชาค่ะ
อย่างไร	แล้วแต่อาจารย์หัวหน้าเขตจะแบ่งนะคะ อ่านในคู่มือก่อนนะคะ
ต้องฉีดวัคซีนป้องกันอะไรบ้างหรือไม่อย่างไร	วัคซีนวัยเด็ก บาดทะยัก ไอกรน กระตุ้นตอน 20 ปี ตามเกณฑ์ปกติของคน
มีข่าวเที่ยวไหม	วันนี้ไม่มี
อยากทราบว่าต้องเตรียมชุดอะไรไปบ้างคะ..?	เสื้อcommed เสื้อมีแขน กางเกงยาวคลุมเข่า ชุดชั้นใน เสื้อแขนยาว เสื้อ
บ้านเลขที่ใกล้เคียงกันอยู่ใกล้กันรึเปล่านั้น	อาจไม่ใกล้ แต่อยู่ในระยะที่เดินถึงกันได้ค่ะ
คะแนนที่อาจารย์ให้ ใช้มาตรฐานอะไรในการวัดและดีเป็นคะแนนโดยใช้เกณฑ์อาจารย์ท่านใด	อ่านในคู่มือก่อนนะคะ ในนั้นมีแบบประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนละเอียดมาก
วิธีประเมินผลในสนามจริง	อ่านในคู่มือก่อนนะคะ ในนั้นมีแบบประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน
อย่างไร	อ่านในคู่มือก่อนนะคะ ในนั้นละเอียดมาก
กิจกรรมทั้งหมดที่ต้องทำในการcommedครั้งนี้	อ่านในคู่มือก่อนนะคะ ในนั้นละเอียดมาก
กิจกรรมที่ต้องทำในคอมเมดมีอะไรบ้าง	อ่านในคู่มือก่อนนะคะ ในนั้นละเอียดมาก
กิจกรรมที่ทำได้ในชุมชน?	อ่านในคู่มือก่อนนะคะ ในนั้นละเอียดมาก
กิจกรรมที่ทำได้ในชุมชน?	อ่านในคู่มือก่อนนะคะ ในนั้นละเอียดมาก
อย่างไร	อ่านในคู่มือก่อนนะคะ ในนั้นละเอียดมาก
ข้อสอบมีเนื้อหาในเว็บไซค์มั๊ยคะ	อ่านในคู่มือก่อนนะคะ ในนั้นละเอียดมาก
คะแนนใบงานที่เคยทำมีไหมครับ	อ่านในคู่มือก่อนนะคะ ในนั้นละเอียดมาก
โครงการบริการชุมชนคือ	อ่านในคู่มือก่อนนะคะ ในนั้นละเอียดมาก
รึเปล่าครับ?	อ่านในคู่มือก่อนนะคะ ในนั้นละเอียดมาก
งานประวัติศาสตร์คืออะไร?	อ่านในคู่มือก่อนนะคะ ในนั้นละเอียดมาก
ต้องทำอะไรบ้างในชุมชน	อ่านในคู่มือก่อนนะคะ ในนั้นละเอียดมาก

เอียด + ฝ่ายไหนอะไรยังไง	อ่านในคู่มือก่อนนะคะ ในนั้นละเอียดมาก
รวมกันหรือไม่หรือแยกเขตไปเลยจะเจอแต่คนในเขตตนเอง	อ่านในคู่มือก่อนนะคะ ในนั้นละเอียดมาก
ทำอะไรถึงจะได้เป็นบุคลากรที่ดี	อ่านในคู่มือก่อนนะคะ ในนั้นละเอียดมาก
เนื้อหางานประจำกลุ่มเพิ่มเติม	อ่านในคู่มือก่อนนะคะ ในนั้นละเอียดมาก
ในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างคะ	อ่านในคู่มือก่อนนะคะ ในนั้นละเอียดมาก
บทบาทของแต่ละวิถีเป็นอย่างไร	อ่านในคู่มือก่อนนะคะ ในนั้นละเอียดมาก
บทบาทแต่ละฝ่าย	อ่านในคู่มือก่อนนะคะ ในนั้นละเอียดมาก
ไปออกสนามต้องหาข้อมูลอะไรไปบ้าง	อ่านในคู่มือก่อนนะคะ ในนั้นละเอียดมาก
แผนที่เดินดิน คือ อะไร?	อ่านในคู่มือก่อนนะคะ ในนั้นละเอียดมาก
ระบบสุขภาพคือทำอะไร	อ่านในคู่มือก่อนนะคะ ในนั้นละเอียดมาก
ระบบสุขภาพคืออะไรคะ	อ่านในคู่มือก่อนนะคะ ในนั้นละเอียดมาก
เดินดิน	อ่านในคู่มือก่อนนะคะ ในนั้นละเอียดมาก
ลักษณะการทำกิจกรรมต่างๆ	อ่านในคู่มือก่อนนะคะ ในนั้นละเอียดมาก
ทำอะไร	อ่านในคู่มือก่อนนะคะ ในนั้นละเอียดมาก
หน้าที่ที่ต้องทำ	อ่านในคู่มือก่อนนะคะ ในนั้นละเอียดมาก
หน้าที่ที่ต้องทำระหว่างวัน	อ่านในคู่มือก่อนนะคะ ในนั้นละเอียดมาก
อยากทราบถึงกิจกรรมที่ต้องไปทำ	อ่านในคู่มือก่อนนะคะ ในนั้นละเอียดมาก
อยากทราบสิ่งต่างๆที่จำเป็นต้องรู้ในคอมเมต แต่จริงๆก็รอเรียนวันพรุ่งนี้ก่อนครับ	อ่านในคู่มือก่อนนะคะ ในนั้นละเอียดมาก
อยากให้อธิบายกิจกรรมให้ละเอียดกว่านี้ค่ะ	อ่านในคู่มือก่อนนะคะ ในนั้นละเอียดมาก
อยู่หมู่บ้านชื่ออะไร	อ่านในคู่มือก่อนนะคะ ในนั้นละเอียดมาก
อยู่หมู่บ้านอะไร	อ่านในคู่มือก่อนนะคะ ในนั้นละเอียดมาก
ตารางเวลาแต่ละวันใครเป็นคนกำหนด	อ่านในคู่มือก่อนนะคะ ในนั้นละเอียดมาก กรรมการเขตจะร่วมกันกำหนด
สาธารณสุขของคนอย่างไร	อ่านเรื่อง One Health ใน web ดูนะคะ